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Fulltrúi Flokks fólksins óskar að vita hvað felst í þessari „allsherjar innleiðingu á 
fjarfundabúnaði“. Einnig óskar borgarfulltrúi eftir upplýsingum um  hvað verður um þann 
fjarfundabúnað sem Sviðið ÞON og áður Skrifstofa þjónustu og reksturs, hefur verið að 
fjárfesta í undanfarin ár og fram hefur komið að sé til í stjórnsýsluhúsum borgarinnar.  Er 
meiningin að kaupa nýjan fjarfundabúnað til viðbótar við þann sem fyrir er eða verður þeim 
búnaði skipt út öllum?


